

# เปิดข้อตกลง'กท.-ตร.' ถ้าโจรชิงทองคือคนมีสี...ไม่ง่าย!

## ● ปกรณ์ ฟังแคส

กรุงเทพธุรกิจ ● อุปสรรคในการคลี่คลายคดี "ยิงคน-ปล้นทอง" นอกจากปัญหาในส่วนของตำรวจเอง ถึงขั้นมีการ "เปลี่ยนนักกลางศึก" เปลี่ยนตัวผู้รับผิดชอบคดีจากรองผบ.ตร. คนหนึ่งมาเป็นอีกคนหนึ่งแล้ว ยังมีปัญหาเรื่องการประสานงานเพื่อจับกุมตัวหรือเข้าตรวจค้นด้วย โดยเฉพาะหากผู้ต้องสงสัย หรือผู้ต้องหาเป็นทหารประจำการ!

ที่ผ่านมามีการคาดเดาและวิจารณ์กันอย่างกว้างขวางว่า คนร้ายที่ก่อเหตุ "ยิงคน-ปล้นทอง" อาจเป็นคนมีสี หรืออาจเป็นทหาร โดยพิจารณาจากความเชี่ยวชาญในการใช้อาวุธ การบุกเข้าโจมตีเป้าหมาย และที่สำคัญคือเมืองลพบุรี ถือว่าเป็นเมืองทหารมีหน่วยทหารอยู่เป็นจำนวนมาก

แม้จนถึงขณะนี้ฝ่ายตำรวจยังไม่ยืนยันอย่างเป็นทางการว่าคนร้ายเป็นทหารหรือไม่ แต่ถ้ามองตามสมมติฐานว่า ผู้ต้องหาหรือผู้ต้องสงสัยเป็นทหาร จุดนี้ก็อาจเป็นอีกจุดหนึ่งที่ทำให้การดำเนินการมีความล่าช้า เนื่องจากการจะจับกุมทหาร หรือแม้แต่ตรวจค้นหน่วยทหาร ต้องปฏิบัติตาม "ข้อตกลงระหว่างกระทรวงกลาโหมกับกระทรวงมหาดไทย เรื่องการปฏิบัติและประสานงานเกี่ยวกับกรณีทหารเป็นผู้เสียหายหรือเป็นผู้ต้องหาในความผิดอาญา" ซึ่งข้อตกลงนี้มีผลตั้งแต่ พ.ศ. 2498 เลยกี่เดียว

สาระสำคัญในข้อตกลงฯ เป็นการกำหนดขั้นตอนการดำเนินคดีอาญากับทหารประจำการ ตั้งแต่การจับกุม แจ้งข้อหา และตรวจค้น มีหลักปฏิบัติที่ต้องยึดถือ เช่น การจับ



ทหารขณะแต่งเครื่องแบบ ไม่สามารถกระทำได้ ต้องแจ้งให้สารวัตรทหารเป็นผู้จับ การบังคับให้ถอดเครื่องแบบไม่สามารถกระทำได้ ยกเว้นเจ้าตัวยินยอมถอดเอง การคุมขังขณะสวมเครื่องแบบไม่สามารถกระทำได้ การเข้าตรวจค้นหน่วยทหาร ต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาของหน่วยนั้น และต้องมีการส่งผู้แทนของฝ่ายทหารเข้าร่วมสังเกตการณ์ด้วย เหล่านี้เป็นต้น

สาเหตุที่ต้องมีข้อตกลงฯ นี้ เพราะทั้งตำรวจและทหารต่างเป็นกำลังพลที่ถืออาวุธ ทั้งคู่ และเครื่องแบบตลอดจนเครื่องหมายต่างๆ ของทั้งตำรวจ ทหาร ก็ถือว่ามีความเกี่ยวพันและเป็นที่เคารพของกำลังพลแต่ละฝ่าย หากปล่อยให้มีการกระทำกันอย่างไม่ให้เกียรติกัน อาจทำให้เกิดปัญหาขัดแย้งและแตกสามัคคีตามมาก จนอาจบานปลายเป็นความรุนแรงได้นอกจากนั้น ในหน่วยทหารยังมีสถานที่และยุทธโศปกรณ์ที่มีชั้นความลับในทางความมั่นคงด้วย การเข้าตรวจค้นจึงต้องมีขั้นตอนพิเศษ

แต่ข้อตกลงฯ นี้ ก็มีการแก้ไขปรับปรุง

ให้เข้ากับยุคสมัย โดยฉบับล่าสุดแก้ไขเมื่อ พ.ศ. 2544 เป็นมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 พ.ย. 2544 หลังมีการโอนสำนักงานตำรวจแห่งชาติมาขึ้นกับสำนักนายกรัฐมนตรี ไม่ได้ขึ้นกับกระทรวงมหาดไทยเหมือนสมัยก่อน โดยข้อตกลงใหม่ใช้ชื่อว่า "ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการปฏิบัติและการประสานงานกรณีทหารถูกหว่ากระทำความผิดอาญา พ.ศ. 2544"

ข้อตกลงนี้มีการปรับเนื้อหาให้การดำเนินคดีกับทหารที่กระทำความผิดอาญา ยึดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามากขึ้น ไม่ให้มีอภิสิทธิ์เหนือประชาชนทั่วไป แต่ก็ยังมีขั้นตอนพิเศษสำหรับการประสานงาน เพื่อป้องกันความขัดแย้งของหน่วยงานที่ถืออาวุธด้วยกัน โดยเฉพาะขั้นตอนการจับกุมและตรวจค้น ที่ยังต้องแจ้งผู้บังคับบัญชาของฝ่ายทหารให้รับทราบก่อน

นั่นหมายความว่า จะต้องมีการแสดงพยานหลักฐานที่ชัดเจนระดับหนึ่ง จึงจะสามารถจับกุมหรือเข้าตรวจค้นได้ และจุดนี้อาจเป็นหนึ่งในปัจจัยของความล่าช้า หากผู้ต้องสงสัยก่อเหตุปล้นทองเป็นทหารจริงๆ

## มท.แจ้ง'ผู้ว่าฯ-อปท.'เตรียมเลือกตั้งท้องถิ่น

**กรุงเทพธุรกิจ • มหาดไทยส่งหนังสือ**  
แจ้งผู้ว่าฯทั่วประเทศ - อปท.เตรียมรับ  
เลือกตั้งท้องถิ่น ศึกษากฎหมาย-ตั้งงบ  
ค่าใช้จ่าย-วัสดุอุปกรณ์

เมื่อวันที่ 13 มกราคม นายบุญธรรม  
เลิศสุขิเกษม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย  
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริม  
การปกครองท้องถิ่น ได้ส่งหนังสือถึง  
ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ เมื่อเร็ว ๆ นี้  
เพื่อแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(อปท.) เตรียมพร้อมเกี่ยวกับการเลือกตั้ง  
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  
ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
(กกต.) เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิก  
สภาท้องถิ่นฯ ปี 2562 ที่ได้ประกาศ  
ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม  
2562

ทั้งนี้ จดหมายมีเนื้อหาระบุว่าขอให้  
จังหวัดดำเนินการดังนี้ 1. ให้ผู้ว่าฯ ปลัด  
จังหวัด นายอำเภอ ปลัดอปท. และผู้ที่เกี่ยวข้อง  
ศึกษาทำความเข้าใจ และสรุปล  
สาระสำคัญของระเบียบ กกต. เกี่ยวกับการ  
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นฯ ปี 2562

เพื่อเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งท้องถิ่น  
2. แจ้งให้อปท.พิจารณาทบทวนการ  
ตั้งงบประมาณในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ  
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
2563 ของ อปท. ให้เพียงพอสำหรับเป็น  
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งท้องถิ่น เพื่อให้  
สอดคล้องกับอัตราค่าตอบแทนบุคคล  
ที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในการ  
เลือกตั้งท้องถิ่น รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ  
ที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดพิมพ์ จัดส่งบัตร  
เลือกตั้ง เป็นต้น

ทั้งนี้ ขอให้บันทึกข้อมูลรายงานการตั้ง  
งบประมาณลงในศูนย์บัญชีคอมพิวเตอร์  
ของ อปท. ให้แล้วเสร็จภายในวันที่  
31 มกราคมนี้ และ 3. แจ้งให้อปท.เตรียม  
ความพร้อมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร  
สถานที่ ทึบบัตรเลือกตั้ง คูหาเลือกตั้ง และ  
วัสดุอุปกรณ์สำหรับการเลือกตั้งท้องถิ่น  
รวมทั้งการดำเนินการอื่นๆ ตามระเบียบ  
กกต.ดังกล่าว

## มท.สั่งติดตั้งกล้อง CCTV ตามมัสยิดทุกอำเภอ

นายสมควร ชันเงิน รอง ผวจ.กระบี่ กล่าวว่า ตามที่กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย มีนโยบายให้ติดตั้งกล้อง CCTV ในมัสยิดต่างๆทุกอำเภอ เพื่อลดปัญหาอาชญากรรม รวมทั้งกั้นกรงมุกคลุมแปลกหน้า โดยเฉพาะใน จังหวัดที่เป็นพื้นที่เสี่ยง และแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ จ.กระบี่ นับเป็นหนึ่งใน จังหวัดท่องเที่ยวสำคัญ ที่ต้องดำเนินการติดตั้งกล้อง CCTV ในมัสยิด โดย จ.กระบี่ มีมัสยิดขึ้นทะเบียนไว้ทั้งหมด 205 แห่ง เป็น อ.เมือง 59 แห่ง อ.คลองท่อม 49 แห่ง อ.อ่าวลึก 29 แห่ง อ.เหนือคลอง 34 แห่ง อ.เกาะลันตา 41 แห่ง อ.ลำทับ 1 แห่ง และ อ.เขาพนม 1 แห่ง ล่าสุดมัสยิดต่างๆในพื้นที่ จ.กระบี่ ติดตั้ง กล้องไปแล้ว 80 แห่ง และจะเร่งดำเนินการติดตั้งให้แล้วเสร็จทั้งหมดโดยเร็ว นอกจากนี้ยังสั่งให้ทำเทียบเรือโดยสารสาธารณะ สถานีขนส่งโดยสารที่เป็น ประตูนูเมืองให้ติดตั้งกล้อง CCTV ด้วยเช่นกัน เพื่อลดปัญหาอาชญากรรม สร้างความปลอดภัยและความเชื่อมั่นแก่ประชาชน.